

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ๑๕๐



สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๖๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๓. วิทยุกรรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๖๗๘๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตามที่กระทรวงมหาดไทยและสำนักทะเบียนกลาง ได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในเรื่องการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา และให้ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เปิดดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ได้ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (กนร.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ โดยกระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ นั้น

สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้ปัจจุบันภารกิจในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา จะสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่มีใช้หมายความว่าคุณสมบัติการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จะสิ้นสุดภารกิจในวันดังกล่าวด้วย ยังคงมีภารกิจในเรื่องการตรวจพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการจัดทำบัตรประจำตัวให้กับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามกรณีบัตรเดิมนำรอด สูญหาย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนและบัตรประจำตัวของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในภารกิจของคุณสมบัติการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักทะเบียนอำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการจัดทำบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ในภารกิจของคุณสมบัติการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี โดยกำหนดให้ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัด และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยรับผิดชอบการจัดทำบัตรประจำตัวให้กับแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามกรณีบัตรเดิมนำรอด สูญหาย ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๖ วรรคสอง แห่งระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ให้นายทะเบียน...

๒. ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเขตของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตตามข้อ ๑ รับผิดชอบการจัดทำบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี โดยให้มอบอำนาจให้ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอหรือผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังกล่าว แต่หากพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหลักของสำนักทะเบียน นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเขตจะแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด และสาขากรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในภารกิจการจัดทำบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว ก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภคฤกษ์ บุญราช)

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๘-๒๐

โทรสาร ๐-๒๙๐๖-๙๒๑๖